

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เนื่องจากครบวาระ

พ.ศ. ๒๕๖๗

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
๒๐ ธ.ค. ๖๖	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ	อธิการบดี
๕ ม.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ประชุมครั้งที่ ๑)	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
๘ ม.ค. ๖๗	ประกาศคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๖ ๑.เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ๒.เรื่อง การกำหนดการชี้แจงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ	
	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ประจำเขตเลือกตั้ง ส่งรายชื่อทาง E-mail : kanlayalak.la@rmuti.ac.th) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
๑๐ ม.ค. ๖๗	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ - จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอีเมลสมาชิกมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งฯ เพื่อจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (โดยให้ทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล และอีเมลของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
๑๕ - ๒๖ ม.ค. ๖๗	รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้ง เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
๒๙ ม.ค. ๖๗	จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร และจัดทำประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เขตเลือกตั้ง	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
๓๐ ม.ค. - ๕ ก.พ.๖๗	ทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
๖ ก.พ. ๖๗	ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ชี้แจงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ณ เขตเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
๗ ก.พ. ๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ชี้แจงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องแคแสด สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน นครราชสีมา - ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ชี้แจงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องแคแสด สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน นครราชสีมา 	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
๙ ก.พ. ๖๗	ลงคะแนนเลือกตั้ง (โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft Form) เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรง ลงคะแนนลับ และนับคะแนนโดยเปิดเผย	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
	- เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ นับคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบประมวลผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live ของมหาวิทยาลัยฯ	คณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งฯ และคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้ง
	- เวลา ๑๕.๓๐ น. รายงานผลการนับคะแนนต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
	- ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ รายงานผลการเลือกตั้ง ต่ออธิการบดีเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง	ประธานคณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้ง